

## **Chuyên đề tháng 11: Phát triển năng lực học sinh qua bài học: “Thiết kế thời trang từ trang phục đã qua sử dụng.”**

Sáng ngày 21/11/2024, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân đã tổ chức một buổi chuyên đề đầy sáng tạo và ý nghĩa tại lớp 9A1 với chủ đề: *Kỹ thuật và chất liệu: Thiết kế thời trang từ trang phục đã qua sử dụng*. Chuyên đề không chỉ khơi dậy tinh thần sáng tạo mà còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và lan tỏa ý thức về lối sống bền vững đến các em học sinh.

Ngay từ khi bắt đầu, cô Vân đã mang đến không khí hứng khởi bằng việc giới thiệu về tầm quan trọng của việc tái chế và tận dụng các chất liệu cũ để thiết kế thời trang. Bằng cách kể những câu chuyện gần gũi về thời trang bền vững và sự sáng tạo trong việc tái chế, cô đã truyền cảm hứng để các em nhận ra rằng, từ những món đồ tưởng như bỏ đi, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới mẻ và độc đáo.

Buổi chuyên đề được chia thành hai phần chính. Trong phần đầu, cô Vân hướng dẫn học sinh tìm hiểu về kỹ thuật thiết kế thời trang, bao gồm cách lựa chọn chất liệu, phối màu và tạo hình trang phục. Các em được tiếp cận với những kỹ thuật cắt may cơ bản và cách biến tấu từ những bộ quần áo cũ để tạo nên phong cách thời trang mới lạ. Cô không chỉ giảng giải lý thuyết mà còn trình diễn thực tế, minh họa cách biến một chiếc áo sơ mi cũ thành một chiếc váy hiện đại hoặc cách trang trí phụ kiện từ vải vụn.

Phần hai của chuyên đề là hoạt động thực hành nhóm, nơi các em học sinh tự tay sáng tạo nên những bộ trang phục từ các vật liệu đã qua sử dụng. Mỗi nhóm được giao một số bộ quần áo cũ và các dụng cụ thiết kế cơ bản, từ đó tự do lên ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm của mình. Không khí lớp học trở nên rộn ràng khi các em hăng say bàn bạc, cắt, may, phối hợp phụ kiện và thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo. Những chiếc áo, váy, túi xách hay mũ được tạo ra không chỉ độc đáo mà còn phản ánh sự khéo léo, óc thẩm mỹ và khả năng làm việc nhóm của các em.

Buổi chuyên đề kết thúc bằng một màn trình diễn thời trang đầy ấn tượng ngay tại lớp học. Các nhóm học sinh lần lượt giới thiệu sản phẩm của mình trên “sàn diễn” tự thiết kế, kèm theo lời thuyết trình về ý tưởng và thông điệp đằng sau từng bộ trang phục. Những tiếng cười, những tràng pháo tay giòn giã đã thể hiện sự phấn khởi và niềm tự hào của các em học sinh về thành quả của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc học tập kỹ năng, chuyên đề còn mang đến những giá trị giáo dục sâu sắc. Qua bài học, các em nhận thức được tầm quan trọng của việc tái chế, giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường. Đồng thời, các em cũng học được cách sáng tạo, làm việc nhóm và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Chuyên đề “Thiết kế thời trang từ trang phục đã qua sử dụng” không chỉ là một buổi học mà còn là một trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp các em học sinh lớp 9A1

phát huy năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Với tâm huyết của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân, buổi chuyên đề đã để lại ấn tượng sâu sắc và lan tỏa thông điệp tích cực về thời trang bền vững đến thế hệ trẻ.

**Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề**





